

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.30 จับตา Flow-การเมืองสหรัฐ คาดกรอบวันนี้ 36.20-36.40

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 ก.ค. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 36.30 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าเล็กน้อยจากปิดตลาดเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 36.27 บาท/ดอลลาร์

เช้านี้เงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับค่าเงินภูมิภาค และตลาดโลก โดยมีปัจจัยจากสถานการณ์ทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

ส่วนปัจจัยในประเทศ มีแรงหนุนให้บาทอ่อนค่าจากการไหลออกของเงินทุนต่างประเทศ (Flow) เนื่องจากการนำเข้าทอง หลังจากราคาในตลาดโลกช่วงวันหยุดปรับตัวลดลงไปมาก

"บาทอ่อนค่าจากเมื่อเย็นวันศุกร์ ตามทิศทางตลาดโลก และมีแรงหนุนจาก Flow นำเข้าทองคำ หลังราคาปรับตัวลดลงมาก" นักบริหารเงินฯ กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันนี้ไว้ที่ 36.20 - 36.40 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 156.84 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 157.39 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0889 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 1.0878 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 36.228 บาท/ดอลลาร์

-ปลดกระทรวงการคลัง ระบุ กระทรวงการคลัง ยังไม่ปิดช่องทางของการใช้แหล่งเงินตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ เพื่อนำมาใช้โครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท โดยยังมองว่าเป็นทางเลือกที่หนึ่งที่สามารถใช้ได้ เพราะปัจจุบันรัฐบาลได้เตรียมเงินไว้ 4.5 แสนล้านบาท เนื่องจากประเมินว่าจะมีคนเข้าร่วมโครงการนี้ในระดับนี้

-บีโอไอ คาดลงทุนปีนี้อยู่ถึง 8 แสนล้านบาท ไกลเคียงปี 66 หลังช่วง 6 เดือนแรก คำขอแตะ 3-4 แสนล้านบาท ชี้ไทยเนื้อหอม อีวีและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PCB รุมลงทุน เล็งจัดงานเทก้าปลายก.ค. เอกชนชี้ PCB ไทยสร้างงาน 8 หมื่นตำแหน่ง

-ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐ ประกาศถอนตัวจากการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯในปี 67 แล้ว และประกาศสนับสนุนนางคามาลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯในเดือนพ.ย. ปีนี้ แข่งกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ตัวแทนจากพรรครีพับลิกัน

-ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อย ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (22 ก.ค.) ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน โดยดอลลาร์แข็งค่าในระหว่างวัน ก่อนที่จะอ่อนตัวลงในช่วงปิดตลาด หลังจากนักลงทุนซิมซิปข่าว "โจ ไบเดน" ประกาศถอนตัวจากการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯในปี 67

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (22 ก.ค.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยกดดันตลาด ขณะที่นักลงทุนรอดูข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ และการแสดงความเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับช่วงเวลาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด

-China Foreign Exchange Trading System (CFETS) รายงานว่า อัตราค่ากลางสกุลเงินหยวนในวันนี้ แข็งค่าขึ้น 0.0001 หยวน อยู่ที่ 7.1334 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ในตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศของจีนนั้น เงินหยวนได้รับอนุญาตให้ปรับตัวขึ้นหรือลงไม่เกิน 2% จากอัตราค่ากลางของการซื้อขายแต่ละวัน

-นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ทั้งยอดขายบ้านมือสองเดือนมิ.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการขั้นต้นเดือนก.ค. จากเอสแอนด์พี โกลบอล, ยอดขายบ้านใหม่เดือนมิ.ย., จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ยอดส่งซื้อสินค้าคงทนเดือนมิ.ย., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/67, ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนมิ.ย. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ค. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้